
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2558 
วันพุธที ่ 2  กันยายน  2558   เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
****************** 

 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม     

1. นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง    ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอภิชาติ  สวัสด ี    รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายวันชัย  นาคสนั่น    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์    สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายวิสุทธิ์  แซ่บ่าง    สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายวรวุฒ ิ พลวิชัย    สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายชวน  อิสสระทะ    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล    สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. ว่าที่ร้อยตรี ภิญโญ  วชัระสวัสดิ์   เลขานุการสภาเทศบาล 

 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ไม่มาประชุม 

1. นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์   ลากิจ 
2. นายอ านวย  กองแก้ว    ขาดประชุม 

 
คณะผู้บริหารผู้เข้าประชุม 

1. นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์    นายกเทศมนตรี 
           2. นายจรูญ   ฮ่ันสกุล    รองนายกเทศมนตรี 

3. นางพิมพา   ทองวิจิตร    รองนายกเทศมนตรี 
 
พนักงานเทศบาลผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุวิทย์  จีนพัฒน ์     รองปลัดเทศบาล 
3. นางสาวจริยา  สกุลหนู    ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นางสาวพัทธนันท์  หนูแป้น   หัวหน้าส านักปลัด 
5. นายวัฒนพงษ์  วิเชียรฉาย    หัวหน้ากองสาธารณสุข 
6. นายประเสริฐ  วังบุญคง    นายช่างโยธา  
7. นางจีรวงศ์  รุ่งอาญา    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
8. นายวีรชาติ  สถิรภัทร    เจ้าหน้าที่ธุรการ  
9. นายกฤษฎา  บุญปก    นิติกร 
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เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 

 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล  

     -สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาล จุดเทียน ธูป  บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ขอเรียนเชิญครับ  
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
  

     -เรียน ท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ
ทุกท่าน ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558  วันพุธ ที่  2  กันยายน  2558  
เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา  ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558  เม่ือวันที่  26  สิงหาคม  2558   
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
  

     -ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2558  
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน  ตรวจสอบรายงานการประชุมเพ่ือแก้ไขและรับรองต่อไป  
มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่   
 

ที่ประชุม      -ไม่มี 
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
  

     -หากไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมด้วย สมาชิกสภาท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558  เมื่อ
วันที่  26  กุมภาพันธ์  2558   โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

ที่ประชุม      -มีมตริับรอง 7 ท่าน ( 1.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง  2.นายวันชัย   นาคสนั่น     
3.นายอภิชาติ  สวัสดี    4.นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล    5.นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์   
6.นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง  7.นายชวน  อิสสระทะ ) 
     -ไม่รับรอง (ไม่มี) 
     -งดออกเสียง 2 ท่าน (1.นายวรวุฒิ  พลวิชัย 2.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง) 
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     -เป็นอนัว่าที่ประชุมสภาเทศบาล รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
เคียนซา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
-ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
4.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 วาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3 
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นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล  

     -ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 วาระที่  2  ขอเชิญท่านชวน  อิสสระทะ ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ น าเสนอผลการแปรญัตติครับ 
 

นายชวน  อิสสระทะ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

     -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมนายชวน  อิสสระทะ  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  หลังจากสภามี
มติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ในการประชุมสภา  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558 เพ่ือท า
หน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ในวันที่  1  กันยายน  พ.ศ.2559  เวลา  09.00 น. ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสภาท่านใดยื่นขอแปรญัตติแต่อย่างใด  ผมและคณะกรรมการอีกสองท่านได้
พิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายฯ  เห็นว่ามีความเหมาะสมกับงบประมาณ
ที่ตั้งไว้  ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างเทศบัญญัติแต่
อย่างใด  และให้คงร่างเดิมตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอครบั  
 

ที่ประชุม      -รับทราบ 
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล  

     -ต่อไปเป็น วาระที่ 3 ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ผมขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
เทศบาลต าบลเคียนซา ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

ที่ประชุม      -มีมติเห็นชอบ  7  ท่าน  ( 1.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง  2.นายวันชัย   นาคสนั่น     
3.นายอภิชาติ  สวัสดี    4.นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล    5.นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์   
6.นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง  7.นายชวน  อิสสระทะ ) 
     -ไม่รับรอง (ไม่มี)  
     -งดออกเสียง 2 ท่าน (1.นายวรวุฒิ  พลวิชัย 2.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง) 
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     -เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเคียนซาตรา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอครับ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
 

 5.1 ขอความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป  
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล  

     -ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณต่อไป เสนอโดย ท่านนายกเทศมนตรี  ขอเชิญครับ 
 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรี  

     -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลเคียนซา   เพ่ือขออนุมัติกันเงิน
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หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณต่อไป  ดังนี้ 
1. แผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1.1 โครงการก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม อาคารศูนย์เรียนรู้ ICT เทศบาลต าบล
เคียนซา 
     ตั้งไว้  666,000.-บาท  โดยท าการก่อสร้างห้องน้ า - ห้องส้วม อาคารศูนย์
เรียนรู้ ICT เทศบาลต าบลเคียนซา  หมู่ที่ 1 ต าบลเคียนซา  อ าเภอเคียนซา  จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  โดยท าการก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  15  เมตร  
ความสูงโดยเฉลี่ย  3  เมตร  แยกเป็นห้องอาบน้ า  จ านวน 2 ห้อง  ห้องส้วม  
จ านวน  4 ห้อง  พร้อมหลังคากันสาด METALSHEET เคลือบสี หนา 0.34 
มิลลิเมตร  พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานการติดตั้ง  พ้ืนที่ก่อสร้างอาคารโดยรวมไม่
น้อยกว่า  45 ตารางเมตร  รวมถึงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
เทศบาลต าบลเคียนซา จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ประมาณการที่เทศบาลต าบลเคียนซาก าหนด)  โครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560  หนา้ 34 

 

2.แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
     ตั้งไว้  3,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามที่กระทรวง ICT ก าหนด โครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 52 

 

3. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     ตั้งไว้  25,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับ
งานประมวลผล  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามที่กระทรวง ICT ก าหนด โครงการตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 52  

 

4. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
4.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแฮสฟัทส์ติกคอนกรีต ถนนสาย
จิตรพิทักษ์   
     -ตั้งไว้  2,731,000.-บาท  โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ     
แฮสฟัสท์ติกคอนกรีตสายจิตรพิทักษ์  หมู่ที่ 1  ต าบลเคียนซา  อ าเภอเคียนซา   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สภาพเดิมเป็นหินคลุกบดอัด  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 
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818 เมตร  เขตทางกว้าง  8 เมตร  โดยท าการกรุยทางเกรดเกลี่ยปรับแต่งพร้อม
งานดินถมขยายคันทาง (บดอัดแน่น) ให้ได้ความกว้าง 6 เมตร  ปริมาตรโดยเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร  งานยกระดับถนนตามสภาพพ้ืนทางเดิมด้วยดินลูกรัง  
ปริมาตรโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร  ให้ได้ความกว้าง 6 เมตร ยาว 
818 เมตร  แล้วท าการลงหินคลุกชั้นพื้นทาง  เกลี่ยเรียบ  ปรับแต่งราดน้ าแล้วบดอัด
แน่น  ให้ได้ความกว้าง  6  เมตร  หนา 0.15  เมตร ปริมาตรหินคลุกโดยเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 736.20 ลูกบาศก์เมตร(แน่น) พร้อมท าการลาดยางผิวจราจรแบบแฮส -
ฟัทส์ติกคอนกรีต   กว้าง  6  เมตร  หนา 0.04 เมตร  หรือพ้ืนที่โดยเฉลี่ยรวมไม่
น้อยกว่า 4,908 ตารางเมตร  และท าการตีเส้นแบ่งช่องจราจร (เหลือง-ขาว)  กว้าง 
0.10 เมตร  ยาว 818 เมตร  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 195.60 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายก าหนดน้ าหนัก จ านวน 1 ป้าย   และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามแบบเทศบาลต าบลเคียนซา  จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการประมาณการที่เทศบาลต าบลเคียนซาก าหนด) โครงการตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 28 

 

4.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแฮสฟัทส์ติกคอนกรีต สายเลียบ
วัดเพ็ง-นางกลีบ  
     -ตั้งไว้  960,000.-บาท   โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแฮส-
ฟัทส์ติกคอนกรีตสายเลียบวัดเพ็ง-นางกลีบ หมู่ที่  1 ต าบลเคียนซา  อ าเภอเคียนซา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สภาพเดิมเป็นหินคลุกบดอัด  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 
358 เมตร  เขตทางกว้าง  8 เมตร  โดยท าการกรุยทางเกรดเกลี่ยปรับแต่งพร้อม
งานดินถมขยายคันทาง (บดอัดแน่น) ให้ได้ความกว้าง 5 เมตร  ปริมาตรโดยเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร  งานยกระดับถนนตามสภาพพ้ืนทางเดิมด้วยดินลูกรัง
ปริมาตรโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  100  ลูกบาศก์เมตร  ให้ได้ความกว้าง  5  เมตร  ยาว 
358  เมตร  แล้วท าการลงหินคลุกชั้นพ้ืนทางเกลี่ยเรียบปรับแต่งราดน้ า แล้วบดอัด
แน่น  ให้ได้ความกว้าง  5 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ปริมาตรหินคลุกโดยเฉลี่ ย 
241.65  ลูกบาศก์เมตร (แน่น)   พร้อมท าการลาดยางผิวจราจรแบบแฮสฟัทส์-     
ติกคอนกรีต  กว้าง 4.50 เมตร  หนา 0.04 เมตร  หรือพ้ืนที่โดยเฉลี่ยรวมไม่น้อย
กว่า  1,611  ตารางเมตร  และท าการตีเส้นแบ่งช่องจราจร (เหลือง -ขาว) กว้าง 
0.10 เมตร  ยาว 358 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 82 ตารางเมตร  พร้อม
ติดตั้งป้ายก าหนดน้ าหนัก  จ านวน 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามแบบเทศบาลต าบลเคียนซา  จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการประมาณการที่เทศบาลต าบลเคียนซา  ก าหนด) โครงการตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 28 
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     เนื่องจากเทศบาลฯ  ได้ตรวจสอบเงินงบประมาณแล้วเห็นว่ามีงบประมาณเพียง
พอที่จะด าเนินการตามโครงการดังกล่าวได้  ประกอบกับทางเทศบาลฯ  คาดหมายว่า
ช่วงปลายปีงบประมาณ  เทศบาลฯ  น่าจะได้รับการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 
พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อีกจ านวนหนึ่ง 
     ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๕๗  ข้อ ๕๙  วรรค1 และวรรค  2  ข้าพเจ้าจึงได้
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเคียนซา   พิจารณาอนุมัติให้เทศบาลต าบลเคียนซา  
ได้กันเงินงบประมาณดังกล่าวได้เบิกจ่ายต่อไป 
     ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     - สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย หรือความเห็นแย้งกับญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรี
เสนอบ้าง ขอเชิญครับ   
     -หากไม่มีท่านใดเห็นแย้ง สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามญัตติที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือด้วยครับ 
 

ที่ประชุม      -มีมติเห็นชอบ  8  ท่าน ( 1.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง  2.นายวันชัย   นาคสนั่น     
3.นายอภิชาติ  สวัสดี    4.นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล    5.นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์   
6.นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง  7.นายชวน  อิสสระทะ  8.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ) 
     -ไม่รับรอง (ไม่มี) 
     -งดออกเสียง 2 ท่าน (1.นายวรวุฒิ  พลวิชัย  2.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง) 
   

      -เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเคียนซากันเงินไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     -มีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะน าเสนอบ้างครับ 
     -ขอเชิญท่านเลขาฯ ครับ 
 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ด้วยอ าเภอเคียนซา มีเรื่องแจ้งให้ทราบ จ านวน 2 เรื่อง  
     1. โครงการปันน้ าใจ สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ด้วยเครือข่ายชุมชน  
     อ าเภอเคียนซาได้จัดท าโครงการปันน้ าใจ สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ด้วยเครือข่าย
ชุมชนขึ้น เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวที่ตกเกณฑ์ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ปี 2558  
ซึ่งในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 ต าบลเคียนซา มีจ านวน 1 ครัวเรือน (นางพุ่มพวง  นาคพ่ีน้อง)   
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเคียนซา  โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าว  โดยการขอรับบริจาค สิ่งของ ข้าวสาร  อาหารแห้ง 
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วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน  จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพ่ือช่วยเหลือ
ครอบครัวดังกล่าว            

 2. สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 76  
ประจ าปี 2558   
     เทศบาลเคียนซาได้อนุมัติเงินอุดหนุนเพ่ือใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 76 ประจ าปี 2558  ซึ่งทางอ าเภอได้ส่งสรุปผล
การแข่งขันมาให้ดังนี้ 
ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  จ านวน  5  ใบ  ได้แก่ 
     -ถ้วยรางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด 
     -ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมระดับ 8 ปี ชาย 
     -ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมระดับ 10 ปี ชาย 
     -ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมระดับ 12 ปี ชาย 
     -ถ้วยรางวัลนักกรีฑายอดเยี่ยมระดับ  12 ปี ชาย 
ได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด  จ านวน  35  เหรียญ  ได้แก่ 
     -เหรียญทอง  จ านวน  7  เหรียญ 
     -เหรียญเงิน  จ านวน  17  เหรียญ 
     -เหรียญทองแดง  จ านวน  11  เหรียญ 
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     -มีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะน าเสนอเพ่ิมเติมบ้างครับ 
     -ขอเชิญท่านสุเทพ  ฮั่นสกุล ครับ 
 

นายสุเทพ  ฮั่นสกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  และเพ่ือนสมาชิกสภาทุกท่าน  
ผมนายสุเทพ  ฮ่ันสกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 2 ขอหารือแนวทาง
แก้ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาล ซึ่งขณะนี้ในเขตเทศบาลมีสุนัขจรจัดเยอะ เกรงว่า
จะเป็นอันตรายแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  เราจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างครับ 
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรี  

     -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
จากการที่ท่านสุเทพ  ได้หารือเก่ียวกับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาล  ที่สร้างปัญหาคุ้ยเขี่ย
เศษขยะ วิ่งเพ่นพา่นบนถนน ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เป็นที่ทราบ
กันดีว่าปัจจุบันได้มพีระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
เราไม่สามารถท าการก าจัดสุนัขจรจรโดยวิธีการฆ่าได้  สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้น
ได้บ้างคือเจ้าของสุนัขต้องมีจิตส านึก และความรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงของตัวเอง ไม่ให้
เกิดปัญหากับผู้อ่ืนได้  หากท่านใดมีความแนวคิดดีๆ ก็ขอเชิญเสนอแนะแนวทางได้
ครับ   
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     -ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด  โดยให้กองสาธารณสุขและ
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สิ่งแวดล้อมของเทศบาล  ได้ส ารวจข้อมูลสุนัขที่อยู่ในความรับผิดชอบในแต่ละ
ครัวเรือน  ให้ท าการขึ้นทะเบียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการคุมก าเนิด ไม่ให้มี
จ านวนมากเกินความจ าเป็น ไม่ก่อให้เกิดปญัหาอื่นๆตามมาครับ  
 

นายโกวิช  แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรี 

     -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  เทศบาลต าบลเคียนซามีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยา
คุมก าเนิด เป็นประจ าทุกป ี ซึ่งขณะยังมีตัวยาเหลือจากการจัดท าโครงการ จึงขอฝาก
ประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกได้ช่วยบอกต่อว่าท่านใดที่ต้องการมาขอรับวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้า  ยาคุมก าเนิด เพ่ือน าไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงของท่าน สามารถมาขอรับเพ่ิมเติม
ได้ที่กองสาธารณสุขฯครับ 
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     -สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะน าเสนอเพ่ิมเติมบ้างครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซาครับ 

 
     
 
ปิดประชุม   เวลา  15.00 น. 
    (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี                    ผู้บันทึกการประชุม 
                     (ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์) 
                                 เลขานุการสภาเทศบาล  
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้ว 
 
   
    (ลงชื่อ)                   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง) 
 
    (ลงชื่อ)                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายวิสุทธิ์   แซ่บา่ง) 
 
    (ลงชื่อ)                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ) 


